

Số: 414 /TB-CTHADS

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tại cuộc họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận**

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự số 63/QCPH/NHNN-CTHADS ngày 10/7/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Vào sáng ngày 28/4/2016, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, Cục THADS tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận theo quy chế phối hợp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Nhân, Chánh Thanh tra NHNN Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận; đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh (Ngân hàng Đầu tư phát triển, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Đông Á); thành viên Tổ chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng, Tổ trưởng tổ chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Mạnh Đức, Tổ phó Tổ chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thông qua báo cáo tình hình kết quả thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng, ngân hàng 6 tháng đầu năm 2016. Cuộc họp có 07 ý kiến tham gia phát biểu, tập trung vào những nội dung trong công tác phối hợp; những khó khăn, vướng mắc, chưa có sự thống nhất chung giữa các Ngân hàng với cơ quan Thi hành án dân sự khi tổ chức thi hành các vụ việc cụ thể.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng, chủ trì hội nghị đã kết luận như sau:

Sau hơn 06 tháng thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa Cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối đồng bộ, nhịp nhàng; các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng đã, đang và tiếp tục được xử lý; đồng thời tăng cường trách nhiệm các bên, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, góp phần đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa các tổ chức tín dụng, vẫn còn những vấn đề chưa được quan tâm giải quyết và một số khó khăn vướng mắc như:

- Một số tổ chức tín dụng thường né tránh, không kịp thời cung cấp các thông tin của người phải thi hành án khi có yêu cầu của Chấp hành viên. Theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự, các tổ chức tín dụng, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án. Để các Tổ chức tín dụng cung cấp thông tin của người phải thi hành án cho Chấp hành viên, thì Chấp hành viên khi đến liên hệ cần phải có Giấy giới thiệu, Văn bản đề nghị, thẻ Chấp hành viên.... theo quy định pháp luật về cung cấp thông tin theo Luật các Tổ chức tín dụng và của Nhà nước.

- Các tổ chức tín dụng cần nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cho vay, tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Đồng thời, thực hiện xử lý nghiêm khắc những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, thẩm định và xét duyệt cho vay không đúng các quy định trong hoạt động tín dụng dẫn đến phát sinh nợ xấu, khoản vay khó thu hồi.

- Tại Chi cục THADS huyện Ninh Phước, đa số các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đều là tài sản bảo lãnh (Ngân hàng Đông Á), đề nghị Ngân hàng cần xem lại các Hợp đồng cho vay để tránh phát sinh những vụ việc khó thi hành án.

- Đối với các vụ việc đã kê biên, đưa tài sản ra bán đấu giá nhưng đã bán nhiều lần vẫn không có người đăng ký mua, theo đề nghị của Ngân hàng khi thị trường có biến động, cơ quan THADS nên quay lại thời điểm bán lần đầu để giảm thiệt hại cho Ngân hàng. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, không có nội dung nào quy định để làm cơ sở cho cơ quan THADS quay lại giá bán đầu để bán tài sản.

- Hiện nay các cơ quan THADS còn tồn đọng nhiều vụ việc thuộc diện khó thi hành do tài sản thế chấp (địa tô) không có khả năng phát mãi (đa phần rơi vào Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển), đề nghị các Ngân hàng có cơ chế xét miễn, giảm lãi tiền vay, để Chấp hành viên tiếp tục có các bước tác động bên phải thi hành án có điều kiện thi hành dứt điểm vụ việc; Bố trí cán bộ Ngân hàng phối hợp với Chấp hành viên tham gia xác minh, tác động người phải thi hành án khi có yêu cầu để kịp thời giải quyết vụ việc.

- Đối với các vụ việc cơ quan THADS đã xử lý xong hết các tài sản của người phải thi hành án và người phải thi hành án không còn bất kỳ tài sản nào khác (Vụ Công ty Nhựa Vĩnh An), đề nghị các Ngân hàng xem xét có hướng xử lý khoản nợ xấu, giúp cho cơ quan thi hành án giảm lượng án còn tồn đọng.

- Đối với đề xuất của Ngân hàng về việc đăng tin các tài sản thế chấp của người phải thi hành án: Hiện nay Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án mới chỉ triển khai việc đăng tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS và Cục THADS các tỉnh, thành phố. Do vậy, nội dung này, Cục THADS tỉnh xin ghi nhận và sẽ có đề xuất, kiến nghị với Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp.

- Hiện nay Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận và Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, đã quy định thời gian họp giao ban định kỳ giữa hai đơn vị. Nếu trong quá trình phối hợp có những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, cần phải kịp thời tháo gỡ thì Ngân hàng đề xuất họp đột xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Trong thời gian qua, trách nhiệm của lãnh đạo một số đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành còn chưa sâu sát, chưa chỉ đạo quyết liệt đối với các vụ việc liên quan đến các tổ chức Tín dụng, Ngân hàng; một số Chấp hành viên chậm tác động hồ sơ vụ việc, để kéo dài, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, dẫn đến kết quả tổ chức thi hành các vụ việc trên đạt kết quả chưa cao.

Trong thời gian tới, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thẩm định cho vay của các Ngân hàng; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Tổ chức tín dụng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan THADS trong cung cấp thông tin của người phải thi hành án đảm bảo chính xác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Trên đây là Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh tại cuộc họp giao ban giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Văn phòng Cục thông báo để các đơn vị biết, cùng phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo NHNN CN Ninh Thuận;
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh (3);
- 7 Chi cục THADS H, TP;
- Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng;
- Lưu VT, VP, NV.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Ngọc Tuấn*  
**Nguyễn Ngọc Tuấn**